



## ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้วปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ทั้ง ๒ ราย จากข้อมูลและเอกสารที่ได้รับในชั้นนี้ ปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้ง ๒ ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่กำหนดว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจากผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศนี้ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ให้ทราบ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง [www.ect.go.th](http://www.ect.go.th) สำหรับการดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

/ที่กำหนดว่า ...

ที่กำหนดว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการคัดเลือก โดยการประเมินจากเอกสารประกอบการสมัคร การสัมภาษณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจากผู้สมัคร ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก**

ลำดับที่                      ชื่อ - สกุล

๑                      พลตำรวจโท ชยพล ฉัตรชัยเดช

๒                      นายแสวง บุญมี

**๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก**

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต่อคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ เข้ารับการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ เป็นลำดับแรก และเรียงลำดับต่อไปจนครบ ณ ห้องประชุม ๖๐๔ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

**๓. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก**

๓.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไปรายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามข้อ ๒ หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าวถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ

๓.๒ กำหนดระยะเวลาการนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่เกินคนละ ๒๐ นาที

๓.๓ การแต่งกายชุดสุภาพ หรือเครื่องแบบราชการ

๓.๔ ห้ามผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าไปในสถานที่คัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกมีความประสงค์จะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอวิสัยทัศน์ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการนำเสนอให้กับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๔. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบข้อมูลในเอกสารหลักฐานการสมัคร และหากปรากฏหลักฐานภายหลังว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศดังกล่าวมาตั้งแต่นั้น

อนึ่ง ขอความร่วมมือคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ และผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๓๒๒ ขุขันธ์

(นายอิทธิพร บุญประคอง)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง